



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
เรื่อง ขยายเวลาการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอหัวหิน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย และองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้มีประกาศเรื่อง ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัย กรณีภัยแล้ง ยื่นแบบคำร้องขอยืมค้ำน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักปลัด อบต. ในวันและเวลาราชการ เนื่องจาก มีประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงมีประกาศขอขยายเวลาการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัย กรณีภัยแล้ง ยื่นแบบคำร้องขอยืมค้ำน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

๑. เป็นกรณีผู้ประสบสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ
๒. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับค้ำน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟมาก่อนหรือเคยได้รับค้ำน้ำมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕-๑๐ ปี และมีสภาพขาดดุลงบประมาณจนไม่สามารถใช้งานได้ และมีหลักฐานความเสียหายปรากฏชัดเจน
๓. ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๔. กรณีที่ประสบภัยหลายครั้ง ให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว

หลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง


๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

โดยสามารถยื่นแบบคำร้องขอยืมค้ำน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอหัวหิน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สำนักปลัด อบต. ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือโดยสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมหรือขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หรือหมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๗ ๖๐๙๖-๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสมพิศ คุ้มครอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ